

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

Thực hiện Chuyên đề năm 2025 tiếp tục “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm, hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên*”

Họ và tên: **NHỮ THỊ THUỶ**

Sau khi học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2024 “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm, hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ đảng viên*”;

Bản thân xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

1. Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

- Nghiêm túc nghiên cứu học tập quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “*Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”; chuyên đề năm 2025 tiếp tục “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm, hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, Đảng viên*”.

- Học tập thường xuyên thông qua các cuộc họp Chi bộ, cơ quan... nâng cao nhận thức bản thân về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

2. Nội dung đăng ký làm theo:

- Học và làm theo Bác về xây dựng đạo đức của người cán bộ, Đảng viên: Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; thực hiện cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; giữ gìn đoàn kết nội bộ, lối sống lành mạnh, trong sáng, không tham ô, tham nhũng, lãng phí; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực....

- Tự giác học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị: xây dựng tác phong làm việc khoa học; chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; phấn đấu hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Tiên phong, gương mẫu đi đầu trong công tác và cuộc sống (đối với cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cấp: Nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, phong cách làm việc, học tập sinh hoạt trước cán bộ, nói đi đôi với làm, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gần bó mật thiết với nhân dân, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

3. Biện pháp phấn đấu thực hiện nhiệm vụ:

Đăng ký thi đua trên cơ sở nhận thức, tự đánh giá ưu khuyết điểm và phấn đấu rèn luyện từng mặt cụ thể về việc “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Tham gia đầy đủ các buổi toạ đàm chuyên đề về “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” do các cấp tổ chức. Nhận thức đầy đủ mục đích, yêu cầu, nội dung các văn bản Chỉ thị, Nghị quyết, Hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy cấp trên về thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “*Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Vận dụng “*Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” về tôn trọng, phát huy quyền dân chủ để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Vận dụng “*Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” về tôn trọng, phát huy quyền dân chủ, chăm lo đời sống cho cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên, để thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Luôn có tinh thần tự học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác, nhận thức lý luận chính trị, chuyên môn, đạo đức xã hội, đạo đức nghề nghiệp, xây dựng khối đoàn kết trong Chi bộ và nhà trường.

Quán triệt cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên trong nhà trường thực hiện tốt cuộc vận động “*Thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, chống quan liêu, sửa đổi lề lối làm việc*”, chuyên đề về “*Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân*”. Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “*Tăng cường XD chính đôn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng*”

Tích cực thực hiện tuyên truyền vận động người thân trong gia đình và nhân dân thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Thực hiện nghiêm túc 19 điều cấm Đảng viên không được làm, luôn có mối đoàn kết và giữ gìn sự trong sáng của Đảng.

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện vận dụng “*Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” về tôn trọng, phát huy quyền dân chủ, chăm lo đời sống cho cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên, để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Chi bộ. Thực hiện tốt việc “*Xây dựng trường mầm non Xanh - An toàn - Hạnh phúc*”; phong trào thi đua “*Nhà giáo Tam Hưng A đoàn kết, tâm huyết, chuyên nghiệp, sáng tạo*” và cuộc vận động “*Dân chủ - kỷ cương - tình thương - trách nhiệm*” được thực hiện ở mọi lúc, mọi nơi với toàn thể cán bộ, Đảng viên, GV và NV có hiệu quả.

Phối hợp chặt chẽ với các đồng chí trong Ban giám hiệu, các Tổ khối chuyên môn, các đoàn thể trong nhà trường để thực hiện đúng tiến độ kế hoạch về công tác chuyên môn của Nhà trường có nề nếp, thể hiện đúng chức năng nhiệm vụ về công tác chỉ đạo và giám sát.

Luôn xác định việc chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong đơn vị, xây dựng kế hoạch hoạt động là nhiệm vụ then chốt như: Công đoàn, Chi đoàn thanh niên, Chi hội phụ nữ và các đoàn thể, trên tinh thần đoàn kết trong nội bộ Đảng viên, GV&NV của nhà trường. Đồng thời cần có các biện pháp khắc phục và giải quyết kịp thời các mặt còn tồn tại, yếu kém và các khúc mắc của cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh trong nhà trường.

Duy trì nếp sinh hoạt Chi bộ đúng kỳ, trong sinh hoạt cần phải nêu cao được tính lãnh đạo, giáo dục, chiến đấu của Đảng. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cán bộ, Đảng viên, GV,NV tham gia học tập. Tôn trọng, phát huy quyền dân chủ, chăm lo đời sống cho cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên, để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Chi bộ, không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho CB,GV,NV trong đơn vị.

4. Thời gian thực hiện: Trong năm 2025./.

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Nhữ Thị Thủy